



ĐỒNG CHÍ LÊ THANH TÂM, PHÓ BÍ THƯ QUẬN ỦY, CHỦ TỊCH UBND QUẬN CÁI RĂNG:

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH

❖ DƯƠNG CẦM (THỰC HIỆN)



Năm 2017, UBND quận Cái Răng đã lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh để ra. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Nhân dịp mừng xuân mới, phóng viên đã phỏng vấn đồng chí Lê Thanh Tâm, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận về những thành quả của năm 2017 và định hướng phát triển kinh tế- xã hội năm 2018. Đồng chí Chủ tịch UBND quận mở đầu câu chuyện bằng những thông tin đầy phấn khởi:



Hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển, tạo nền tảng để Cái Răng thu hút đầu tư. Ảnh: H. Oanh



➤ Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, giám sát của HĐND quận và nỗ lực của các cấp, các ngành, UBND quận Cái Răng đã thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. nền kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và giảm các ngành nông nghiệp. Trong đó, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 58,88%, khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 38,85% và khu vực nông nghiệp - thủy sản chiếm 2,27%. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện 9.366,6 tỉ đồng, tăng 20% so năm 2016. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất thực hiện 6.158 tỉ đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản thực hiện được 244 tỉ đồng. Trong nông nghiệp, quận chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích đất...

Tổng thu ngân sách 628,33 tỉ đồng, đạt 122,9% chỉ tiêu thành phố giao. Công tác quản lý trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, quận đã triển khai thi công, nâng cấp, dặm vá 22,6km đường các loại; lát gạch 3,41 km vỉa hè, bắc mới, nâng cấp sửa chữa 8 cầu giao thông...

❖ **Thưa đồng chí, trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, quận Cái Răng đã đạt được những kết quả quan trọng nào?**

- Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội được UBND quận chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả khả quan. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; mạng lưới trường lớp được quan tâm đầu tư; thực hiện nâng cấp, sửa chữa 6 cơ sở giáo dục công lập; kịp thời bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa...

Công tác y tế dự phòng, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ.

Quận vận động tham gia bảo hiểm y tế đạt 83,32% dân số. Giới thiệu và giải quyết việc làm 6.332 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 60%.

Quận thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền 24,22 tỉ đồng. Xây dựng và sửa chữa 27 căn nhà tình nghĩa, vận động xã hội hóa và Quỹ đền ơn đáp nghĩa xây dựng và sửa chữa 11 căn nhà tình nghĩa trị giá 220 triệu đồng...

❖ **Thưa đồng chí, cải cách hành chính là chủ trương lớn của cả nước. Ở quận Cái Răng, công tác này được thực hiện như thế nào trong năm 2017?**

- Năm qua, UBND quận đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính trong thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản, điều hành dùng chung. Duy trì hiệu quả mô hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mô hình một cửa liên thông từ quận đến phường... Trong năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị quận và phường giải quyết hơn 84.265 lượt hồ sơ các loại cho tổ chức và công dân. Hồ sơ, thủ tục hành chính giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật, chất lượng giải quyết công việc nâng lên.

Quận cũng đã thực hiện tốt việc áp dụng chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị; chỉ đạo UBND các phường tổ chức gặp gỡ đối thoại trực tiếp với người dân về thủ tục hành chính. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ đối với người dân, không để xảy ra thái độ tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp...



Cái Răng ngày càng "thay da đổi thịt" với những khu đô thị mới, khang trang. Ảnh: H. Oanh

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SỐ 8
Khu đô thị mới Hưng Phú - Cần Thơ

❖ Một trong những kết quả nổi bật của quận trong năm 2017 là huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ. Đồng chí có nhận xét gì về công tác này?

- Năm qua, quận đã tập trung tranh thủ các nguồn lực Trung ương, thành phố và địa phương; chỉ đạo, nghiên cứu các giải pháp, cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách cho các dự án trọng điểm trên địa bàn. Quận ủy, HĐND, UBND quận xem đây là một trong những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của quận giai đoạn 2016 - 2020. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, năm 2017, quận huy động được 5.458 tỉ đồng (đạt 107% kế hoạch) vốn đầu tư toàn xã hội.

Bên cạnh đó, quận chỉ đạo các ngành, các cấp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đúng quy định, giao đất sạch cho chủ đầu tư trong thời gian ngắn nhất. Hiện nay, trên địa bàn quận có 97 dự án triển khai thực hiện. Nhiều công trình, dự án quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận, như: Trung tâm Văn hóa Tây Đô, Sân golf 18 lỗ và khu biệt thự tại Côn Ấu, Nhà máy sản xuất giày bán thành phẩm tại Khu công nghiệp Hưng Phú 2B,... Trong năm, quận đã thi công 26 công trình giao thông, với tổng kinh phí 127,56 tỉ đồng... Qua đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận.

❖ Thưa đồng chí, năm 2018, trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội UBND quận sẽ tập thực hiện những công tác trọng tâm nào?

- Trên lĩnh vực kinh tế, chúng tôi tiếp tục tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chú trọng gia tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại. Đẩy mạnh

chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và đề ra các giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm và nâng cao chất lượng hàng hóa đủ sức cạnh tranh. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, đất đai... nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư thành lập mới, mở rộng phát triển sản xuất. Quan tâm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và phát triển đa dạng khu vực thương mại - dịch vụ; trọng tâm là phát triển dịch vụ, du lịch và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, tăng cường thực hiện các chính sách, cơ chế nhằm huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông, vận động nhân dân, các khu dân cư tham gia xây dựng, quản lý đô thị sáng- xanh- sạch- đẹp, nếp sống dân cư đô thị.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, quận tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống mạng lưới trường học, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học, phấn đấu có thêm 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến đầu tư, xây dựng thêm nhiều trường học hiện đại trên địa bàn quận. Tiếp tục quan tâm thực hiện hoàn thiện, nâng chất mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm y tế quận trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân với các dịch vụ y tế chất lượng cao gắn với thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, y tế cơ sở. Tăng cường vận động nâng cao độ bao phủ Bảo hiểm y tế.

Song song đó, quận sẽ đẩy mạnh các loại hình du lịch, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, có sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của quận...

❖ Xin cảm ơn đồng chí!

